

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2251**/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo số
405-TB/TU ngày 12/7/2021 của
Thành ủy

Hà Nội, ngày **16** tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành của Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Thông báo số 405-TB/TU ngày 12/7/2021 của Thành ủy kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (gửi kèm bản chụp).

Về việc trên, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Giao các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Thông báo nêu trên và nội dung chỉ đạo tại Công điện số 14/CD-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố nội vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chủ Xuân Dũng;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.Q. Hùng;
Phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.AN (310)

3



Chủ Xuân Dũng

THÔNG BÁO**Kết luận của Thường trực Thành ủy
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố**

Ngày 12/7/2021, Thường trực Thành ủy họp, nghe Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Chử Xuân Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn MTTQ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Giao thông-vận tải và Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

Thường trực Thành ủy cơ bản thống nhất với các nội dung Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố trình bày tại Báo cáo số 513-BC/BCSĐ ngày 11/7/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị; Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận:

Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, miền Trung, một số tỉnh giáp ranh Hà Nội... Tại thành phố Hà Nội nguy cơ về dịch bệnh Covid-19 vẫn ở mức rất cao và khó lường, chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh, xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức)... đã được khoanh vùng dập dịch, nhưng vẫn có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc mới; số chuyên gia nhập cảnh, người từ thành phố Hồ Chí Minh, các vùng có dịch và đi qua vùng dịch các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội rất lớn, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Trước tình hình đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND Thành phố; theo đó Thường trực Thành ủy yêu cầu triển khai gấp một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố và đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay. Trong đó, tạm dừng các dịch vụ, hoạt động có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng như: nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), cửa hàng cắt tóc, gội đầu, chợ cóc, chợ tạm, khu vui chơi, công viên, hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người, hạn chế giao thương tại chợ đầu mối... Cập nhật tình hình để xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố báo cáo tại kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XVI.

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức, nhất là hệ thống truyền thanh cố định và cơ động tại cơ sở xã, phường, khu chung cư, trung tâm thương mại... nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chiến lược phòng chống dịch của Thành phố đó là 5K + vắc xin; tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn tại các khu vực nguy cơ như nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất; trường học; bệnh viện; trung tâm thương mại, siêu thị...; yêu cầu tất cả các đơn vị trên địa bàn Thành phố phải triển khai việc quét mã QRCode đối với người ra vào cơ quan để có thể nhanh chóng truy xuất dữ liệu khi có người nhiễm bệnh đi, đến.

3. Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn Thành phố qua đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp...

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, các hãng hàng không phối hợp lực lượng Công an và Y tế lập chốt kiểm dịch do Công an là tổ trưởng, có sự tham gia của ngành Y tế để kiểm soát, kê khai y tế và yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định ngay tại các chốt đối với tất cả các hành khách và phi hành đoàn, thực hiện test nhanh ngay tại chốt.

Chỉ đạo Công an Thành phố chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và các quận, huyện, thị xã phối hợp lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các trục đường ra vào Thành phố do lực lượng Công an làm Tổ trưởng nhằm kiểm soát chặt người từ vùng dịch về, thực hiện xét nghiệm nhanh những người từ vùng dịch về Thành phố ngay tại chốt.

Công an Thành phố phối hợp Sở Y tế và các lực lượng liên quan kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người, phương tiện ra vào Thành phố tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố bảo đảm tuyệt đối không để lọt mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn do không kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là các phương tiện vận tải hàng hóa, yêu cầu lái xe, phụ xe phải có xét nghiệm âm tính trong thời gian quy định phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh (nếu chưa có thì phải test nhanh ngay tại chốt) và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố; thông tin, tuyên truyền, trả kết quả nhanh, tránh ùn tắc giao thông, ảnh hưởng an ninh trật tự.

Vận động người dân không có việc cần thiết không ra ngoài, hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp bắt buộc phải đến với mục đích công vụ, làm việc tại các cơ quan, tổ chức, khu công nghiệp... có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và khai báo y tế bắt buộc khi trở lại Thành phố.

4. Truy vết thân tộc, khoanh vùng xử lý kịp thời các ca bệnh, chùm ca bệnh, không để bùng phát thành ổ dịch lớn. Trước mắt tập trung xử lý đối với các khu vực mới phát sinh các chùm ca bệnh phức tạp đặc biệt là chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức) và một số chùm ca bệnh mới phát sinh, không để dịch bệnh lan rộng tại khu công nghiệp.

5. Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực, cơ sở có nguy cơ; xét nghiệm sàng lọc, trả kết quả nhanh cho người về từ các vùng dịch của các tỉnh, thành phố và thành phố Hồ Chí Minh. Lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên cho công nhân tại các công ty đã ghi nhận ca bệnh của khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

6. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc cách ly người từ vùng dịch về, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đi từ vùng dịch về. Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại các cơ sở cách ly tập trung F1 nhằm không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, cơ sở cách ly cũng như không để lây từ các cơ sở này ra cộng đồng; rà soát công tác phòng, chống dịch tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trại giam, trại tam giam, trung tâm cai nghiện, không để lây lan dịch bệnh.

7. Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị vật tư y tế; nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong mọi tình huống. Rà soát, kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung tại các quận, huyện, thị xã để có thể tiếp nhận ngay khi có yêu cầu; bố trí camera, giãn cách đúng quy định phòng dịch, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Cập nhật, xây dựng các phương án phong tỏa một khu vực hoặc một địa bàn có quy mô từ phường, quận, huyện, thị xã toàn Thành phố... đánh giá, học tập kinh

nghiệm của các địa phương trong việc phong tỏa diện rộng để phòng, chống dịch, không để bị động, bất ngờ.

Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp Ủy ban MTTQ Thành phố khẩn trương triển khai mua đủ số lượng test nhanh Covid-19 phục vụ yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch của Thành phố; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND Thành phố.

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các doanh nghiệp, kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn; tổ chức diễn tập phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, khu chế xuất để bảo đảm vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch. Yêu cầu các doanh nghiệp tuyên truyền sâu rộng cho công nhân về các biện pháp phòng, chống dịch, gắn trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Công an Thành phố tăng cường chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị Công an tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, Công an các địa phương phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các chủ doanh nghiệp quản lý chặt nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu công nghiệp, chế xuất, tránh sơ hở, lây lan dịch bệnh.

9. Các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo các lực lượng tại địa phương như Công an khu vực và Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng nắm chắc tình hình di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ người về từ các vùng có dịch, nhất là người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng dịch để tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

10. Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19: Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo chuẩn bị phương án sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm vắc xin quy mô lớn, trong thời gian ngắn nhất nhưng phải đảm bảo hiệu quả và an toàn nhất. Báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch ưu tiên nguồn vắc xin để bảo vệ Thủ đô Hà Nội - trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, có dân số đông, số lượng người từ vùng dịch về lớn...

11. Về việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6: Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố cần có kế hoạch cụ thể về tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 và tuyên truyền rộng rãi; đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch không để lây lan dịch bệnh; tăng cường ứng dụng thông tin trong công tác tuyển sinh.

12. Các cấp, các ngành Thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn, đơn vị phụ trách. Trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao: Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp, Khu chung cư, cơ sở khám chữa bệnh, trường, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm cai nghiện, trại tạm giam, trại giam, nơi tập trung đông người...

Các đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1103-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các quận, huyện, thị ủy, MTTQ, các đoàn thể và các lực lượng chức năng tại cơ sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiên quyết xử lý nghiêm ở mức cao nhất theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm các quy định và tuyên truyền để răn đe, phòng ngừa vi phạm. Kiểm tra, xử lý nghiêm và có văn bản phê bình, kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị thực hiện không đúng chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, các đơn vị, địa phương liên quan trong việc tổ chức tuyên sinh vào lớp 1, lớp 6 không đúng quy định, để tập trung đông người, gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDB,
- Ban Tuyên giáo, VP TW Đảng,
- Thường trực TU, Ban Thường vụ TU,
- Đảng đoàn HĐND TP, Ban CSĐ UBND TP,
- MTTQ và các đoàn thể TP,
- Các ban Đảng, VP TU,
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP, VP UBND TP,
- CA TP, Bộ Tư lệnh TĐ, các sở: YT, TC, TT&TT,
- VH&TT, GD và ĐT, GTVT, BQL các KCN và CX HN,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy TT,
- Lưu TH, VT.

(Để b/c)

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Anh Tuấn